



ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค (วุฒิปวส.) ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

โรงพยาบาลนครพิงค์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นายธนกร แสนสุข	
๐๒	นายสหพงษ์ อรรถวิถิธรรม	

ข) กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เข้ารับการประเมินฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ	วิธีการประเมิน
ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	<u>วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕</u> เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม C๕๒ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์	สอบสัมภาษณ์

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัคร ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดิตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว และจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่มาถึงห้องสอบหลังเวลาในการประเมิน ๓๐ นาที เข้าห้องสอบเพื่อรับการประเมิน
๔. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
๕. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนดในตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก
๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) โรงพยาบาลนครพิงค์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพิงค์ และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลนครพิงค์ www.nkp-hospital.go.th ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (วุฒิปวส.) ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายจรรุณ ลิขิตวัฒนาสกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์